

Số: /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2025 (Phiên thứ nhất)

Ngày 06/3/2025, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2025 (Phiên họp thứ nhất); đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các Thành viên UBND tỉnh, đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo nội dung, tờ trình tại phiên họp, ý kiến thảo luận của các thành viên UBND tỉnh và đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Sở Khoa học và Công nghệ trình*).

Việc xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thay thế Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. Chính sách mới cần được xây dựng với cách tiếp cận đổi mới, đủ mạnh, mang tính đặc thù của tỉnh để thúc đẩy hiệu quả việc chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm triển khai Chương trình hành động số 150-CTr/TU, ngày 20/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý bằng văn bản và ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết như sau:

a) Đối với dự thảo Nghị quyết

+ Nghiên cứu, chỉnh sửa tên trích yếu dự thảo Nghị quyết để thể hiện rõ ràng, bao quát phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh chính sách hỗ trợ chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

+ Nghiên cứu, bổ sung phạm vi đối tượng được hưởng mức hỗ trợ, bao gồm cả tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, bên cạnh các đối tượng là cá nhân và

hộ gia đình.

+ Quy mô hỗ trợ: nghiên cứu điều chỉnh, tăng quy mô hỗ trợ các mô hình, đảm bảo phù hợp với phạm vi đối tượng thụ hưởng mở rộng, bao gồm tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong thực tiễn.

+ Mức hỗ trợ: nghiên cứu, bổ sung quy định về hạn mức hỗ trợ để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh, đặc biệt đối với các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế lớn, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực hỗ trợ.

+ Duy trì mô hình sau hỗ trợ: nghiên cứu, bổ sung quy định nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ tiếp tục duy trì và phát triển mô hình sau khi được chuyển giao, ứng dụng, với thời gian hỗ trợ duy trì tối đa 5 năm. Tham khảo kinh nghiệm từ các địa phương khác để đề xuất mức hỗ trợ hằng năm hợp lý, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

+ Tại Điều 4 (Trình tự thực hiện hỗ trợ) và Điều 5 (Công tác kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ và thanh lý hợp đồng): nghiên cứu, bổ sung quy định về thành phần Tổ thẩm định, Tổ nghiệm thu, trong đó bao gồm các thành viên đại diện các cơ quan chuyên môn có liên quan trực tiếp đến dự án được hỗ trợ, nhằm đảm bảo tính khách quan, chuyên môn và phù hợp với thực tế triển khai. Đồng thời rà soát, quy định đầy đủ các bộ phận cấu thành của các thủ tục hành chính quy định tại dự thảo (*tên thủ tục hành chính, thời gian thực hiện, thành phần hồ sơ, địa điểm tiếp nhận, phương thức nộp hồ sơ (bản giấy hay bản điện tử...), thẩm quyền xử lý, phí lệ phí (nếu có)...*).

- Đề nghị cơ quan soạn thảo bám sát chủ trương, định hướng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 57-NQ/TW và Chương trình hành động số 150-CTr/TU. Trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và đề xuất các chính sách cần thiết, phù hợp với thực tiễn của tỉnh, nhằm tạo ra những đột phá thực sự trong phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

b) Đối với Báo cáo số 312/BC-SKHCN ngày 18/11/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh và đề xuất xây dựng Nghị quyết thay thế, cần rà soát, bổ sung nội dung biên tập để làm rõ hơn kết quả triển khai các mô hình sau khi đã được áp dụng chính sách theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND; đánh giá cụ thể về hiệu quả của các mô hình đã hỗ trợ, mức độ tác động thực tế đối với các đối tượng thụ hưởng, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất chính sách mới mang tính thay thế, hoàn thiện và ưu việt hơn so với Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND, đảm bảo tính hiệu quả và phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh.

Yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét chậm nhất trong ngày **25/3/2025** để thực hiện các quy trình tiếp theo theo quy định.

2. Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phân cấp trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Sở Khoa học và Công nghệ trình).

Việc ban hành Quy định phân cấp trong quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là cần thiết và phù hợp với thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2024/TT-BKHHCN; tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước.

Qua thảo luận, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định; yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý hợp lý của các thành phần dự họp; nghiên cứu, bổ sung quy định về quyền và trách nhiệm của cơ quan được phân cấp, đảm bảo tuân thủ khoản 4 Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, trong đó làm rõ trách nhiệm định kỳ báo cáo, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp. Hoàn thiện hồ sơ dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành chậm nhất trong ngày **10/3/2025**.

3. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy cùng cấp có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2025 - 2030 (Sở Nội vụ trình).

Triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy sẽ dôi dư cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; để đảm bảo việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám, đồng thời tuân thủ quy định về số lượng cấp phó theo quy định của Trung ương trong thời hạn 05 năm; đảm bảo tính tương quan giữa các chính sách tương đồng đang triển khai trên địa bàn tỉnh, việc xây dựng chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh là cần thiết, có cơ sở pháp lý và phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.

Nhằm khuyến khích cán bộ, công chức đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy cùng cấp tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý dôi dư do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, UBND tỉnh thống nhất sự cần thiết đề nghị HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy cùng cấp có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2025 - 2030.

Qua phân tích, thảo luận, UBND tỉnh nhất trí với nội dung trình của Sở Nội vụ, yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu tối đa các ý kiến, hoàn thiện hồ sơ trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định.

4. Xem xét báo cáo về kết quả, tình hình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành sau sắp xếp, tổ chức bộ máy

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HĐND ngày 18/2/2025 về thành lập và tổ chức lại các cơ

quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, từ ngày 01/3/2025, các cơ quan chuyên môn sau sắp xếp, thành lập chính thức đi vào hoạt động. Qua xem xét báo cáo, đề xuất của Giám đốc các sở, ngành, nhận thấy: mặc dù có sự thay đổi về tổ chức bộ máy, nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, nhưng công tác chỉ đạo, điều hành của Giám đốc các sở, ngành đảm bảo khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt; trong tuần đầu hoạt động sau sắp xếp, các sở, ngành đã triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm thông suốt, không gián đoạn, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp; không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc; tuy có những thay đổi theo mô hình mới, nhưng công tác chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc theo yêu cầu.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

a) Tiếp tục khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn công tác cán bộ, nhanh chóng ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, nhằm đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

b) Bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của Trung ương, đặc biệt đối với cấp phòng, đảm bảo không để gián đoạn công việc. Khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Đề án vị trí việc làm, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt, làm căn cứ để phân bổ biên chế, kinh phí hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn.

c) Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tạm dừng triển khai các công trình, dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa trụ sở thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang các cấp (tỉnh, huyện, xã), các công trình trạm y tế, nhà văn hóa xã (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp điện, cấp thoát nước, giao thông, thủy lợi...).

Đối với nội dung mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc của các cơ quan, tổ chức, phòng, ban, đơn vị: rà soát dự toán đã bố trí, chỉ mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc thật sự cần thiết, cấp bách để đảm bảo hoạt động của cơ quan, đơn vị tiếp tục vận hành ổn định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

d) Đối với đề nghị cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ của Kho bạc Nhà nước tỉnh làm trụ sở làm việc mới cho Sở Nông nghiệp và Môi trường: đồng ý chủ trương cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất các phương án cải tạo, sửa chữa Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh tại số 37

đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ số lượng công chức, viên chức, người lao động theo Đề án số 16/ĐA-UBND ngày 14/02/2025 của UBND tỉnh, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính tổ chức lập nhiệm vụ và dự toán cải tạo, sửa chữa Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh, đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục, trình UBND tỉnh quyết định giao tài sản công là cơ sở nhà, đất trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh cho Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý, sử dụng theo quy định để làm cơ sở thực hiện cải tạo, sửa chữa. Hoàn thành, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 11/3/2025. Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện phương án cải tạo, sửa chữa đảm bảo đúng quy định.

đ) Về tổ chức biên chế: Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định biên chế công chức các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố bảo đảm đúng quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Trường hợp chưa tuyển đủ số công chức được giao, để bảo đảm số lượng người làm việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đề nghị các sở, ngành báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, đồng ý cho biệt phái viên chức làm việc ở vị trí việc làm của công chức theo quy định.

e) Xem xét đề xuất của Giám đốc một số sở, ngành

- Đề xuất của Giám đốc Sở Xây dựng: việc xây dựng kho bảo quản lưu trữ hồ sơ là cần thiết, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, cần đánh giá kỹ lưỡng, xem xét nhu cầu thực tế, tính cần thiết trước khi triển khai. Trước mắt trong thời gian thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, tạm thời chưa xây dựng thêm kho lưu trữ, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ để nâng cao hiệu quả lưu trữ.

- Đề xuất của Giám đốc Sở Y tế: nhất trí tạm dừng triển khai Đề án chuyển giao các Trung tâm y tế trực thuộc Sở Y tế về UBND cấp huyện quản lý theo chỉ đạo của Trung ương.

- Đề xuất của Sở Dân tộc và Tôn giáo

+ Số viên chức, lao động hợp đồng tại Cơ sở cai nghiện ma túy: ngoài số viên chức đã được Công an tỉnh tiếp nhận, bố trí việc làm, giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, tiếp tục sắp xếp số viên chức dôi dư, giải quyết số lao động hợp đồng theo quy định, đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn.

+ Việc triển khai dự án Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh Lạng Sơn: để không phát sinh thêm kinh phí và đảm bảo tiến độ hoàn thành theo yêu cầu, thống nhất giao Sở Nội vụ tiếp tục triển khai quy trình, thủ tục hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với Sở Dân tộc và Tôn giáo nhằm đảm bảo phần mềm sau khi hoàn thiện có thể

chuyên giao, vận hành hiệu quả. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ động phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình triển khai, đảm bảo phần mềm đáp ứng yêu cầu, tiếp nhận và đưa vào sử dụng hiệu quả sau khi hoàn thiện.

g) Yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương là cơ quan thường trực của các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng, Tổ công tác của tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất kiện toàn các thành phần tham gia, đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy và không để bị gián đoạn công việc.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban đảng Tỉnh ủy;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng, Ban TCD, TTTT;
- Lưu: VT, TH (NNK).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh